

Lan tỏa phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tạo động lực giúp những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, động viên bà Bùi Thị Khuôn, xã Tây Đô (Hưng Hà).

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để tạo sự lan tỏa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả cuộc vận động, xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền

cho 37 hộ nghèo trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 763 người với kinh phí khoảng 270 triệu đồng. Trong năm 2022, MTTQ các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 195 nhà đại đoàn kết với trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Năm 2023, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã phân bổ 100 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở tại các địa phương với tổng số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Dự lễ khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Phương, thôn Tân Ấp 1, xã Minh Tân (Kiến Xương), chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của bà khi được sống trong ngôi nhà mới. Là một trong những hộ nghèo của xã, nhiều năm nay bà phải sống trong căn nhà cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Bà Phương cho biết: Tôi thấy rất may mắn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của MTTQ các cấp và chính quyền địa phương.

Từ nay tôi đã có nhà kiên cố để ở, ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. "Sau gần 3 tháng thi công, nhà đại đoàn kết của bà Lê Thị Phương đã hoàn thành với diện tích 33m², mái bằng kiên cố, công trình phụ khép kín, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh trợ kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng. Cùng với đó, để giúp bà Phương có thêm kinh phí, MTTQ xã đã vận động các tập thể, cá nhân, con em quê hương ủng hộ tiền, ngày công, vật liệu xây dựng..." - bà Phan

Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Tân cho biết.

Còn với bà Bùi Thị Khuôn, thôn Khánh Lai, xã Tây Đô (Hưng Hà), nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về đã không còn nữa bởi căn nhà cũ, xuống cấp trước đây đã được xây mới vững chắc. Bà Khuôn chia sẻ: Trước đây, mỗi khi mưa gió nhà bị dột khiến tôi rất vất vả. Đối với tôi, ngôi nhà mới này không chỉ là nơi che chắn nắng mưa mà còn là nguồn động viên lớn giúp tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đảng ủy xã Tây Đô: Trong quá trình triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết, MTTQ xã cùng các cơ quan, đoàn thể tích cực vận động nhân dân, gia đình chung tay giúp đỡ. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo" luôn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định đã tạo niềm tin với các nhà hảo tâm và nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác chăm lo cho người nghèo. Việc chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đối với người nghèo mà còn thể hiện truyền thống "Tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc; từ đó hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

CỰU CHIẾN BINH TRẦN ĐĂNG KHOA Làm giàu từ mô hình VAC

Với quyết tâm và nghị lực cùng sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ông Trần Đăng Khoa, cựu chiến binh (CCB) xã Nam Hải (Tiền Hải) đã xây dựng thành công mô hình VAC có hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những trang trại điển hình của xã.

CCB Trần Đăng Khoa cho biết: Khi để quốc Mỹ tăng cường phá hoại miền Bắc, tháng 4/1972 tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 48 đóng quân tại Thanh Hóa. Đơn vị tham gia các trận đánh tại chiến trường Quảng Trị. Những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh không ngại khó khăn, gian khổ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Năm 1979 tôi xuất ngũ trở về địa phương, làm đủ mọi nghề nhưng thu nhập của gia đình vẫn bấp bênh. Sau khi đã tiết kiệm được một ít vốn, vợ chồng tôi bắt tay vào làm kinh tế theo mô hình VAC. Năm 2000, tôi quyết định đầu tư 500 triệu đồng để phát triển kinh tế theo mô hình VAC trên diện tích 2,6ha đất cấy lúa kém hiệu quả thuê của địa phương.

Tôi đào 2 ao nuôi cá nước, 4 ao nuôi cá chép, trôi, trắm, nuôi gà, vịt, diện tích còn lại trồng cây ăn quả, rau màu. Khi mới bắt tay vào làm tôi cũng lo lắng lắm, sợ dịch bệnh cho cá, gà, cách chăm sóc không đúng quy trình kỹ thuật, rồi thiệt hại không có tiền trả nợ ngân hàng... Thế rồi, với những kinh nghiệm từ sách vở, tham quan học hỏi từ nhiều mô hình ở các địa phương khác để áp dụng vào sản xuất, đến giờ trang trại của tôi phát triển ổn định, mỗi năm cho thu nhập trên 800 triệu đồng.

Ông Khoa chia sẻ thêm: Phát triển kinh tế theo mô hình trang trại VAC quá thật không có gì lạ, nhiều nông dân đã làm và rất thành công nên mình học hỏi, áp dụng cho phù hợp mà thôi. Đã từng là người lính xông pha trận mạc, bầy giờ là hội viên hội CCB thì mình phải làm sao nỗ lực vươn lên trên mặt trận phát triển kinh tế, chiến thắng đói nghèo. Việc phát triển mô hình VAC đã thay đổi tư duy sản xuất, đó là lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu phát triển, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cách làm hay để thích ứng khi thị trường tiêu dùng có

nhiều biến động. Những kết quả đã đạt được như ngày hôm nay là cả quá trình lao động cần cù, biết vận dụng sáng tạo những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế. Không chỉ thành công trong phát triển kinh tế gia đình, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, đặc biệt trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

Ông Phạm Mã Siêu, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Hải cho biết: Những năm qua, trên địa bàn xã Nam Hải đã xuất hiện nhiều gương CCB làm kinh tế giỏi với những mô hình hay, sáng tạo, giúp tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương, trong đó có mô hình trang trại VAC của ông Trần Đăng Khoa. Ông Khoa là một CCB gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào của địa phương. Với quyết tâm và nỗ lực của mình, không lùi bước trước khó khăn, ông đã vươn lên xây dựng thành công mô hình trang trại VAC mang lại hiệu quả cao.

MANH THẮNG



Mô hình trồng cà chua sạch của cựu chiến binh Trần Đăng Khoa.

Những cái chết thương tâm

Những ngày cuối tháng 5/2023, không khí đau thương bao trùm mảnh đất Diêm Điền (Thái Thụy), ai cũng nghẹn ngào, xót xa khi hay tin hai anh em T.Q.H, sinh năm 2012 và em trai T.V.A, sinh năm 2014 bị nạn do đuối nước. Được biết, chiều ngày 22/5/2023, hai cháu đi chơi với các bạn thì bị đuối nước tại đầm nuôi thủy sản của một gia đình thuộc tổ dân phố Mai Diêm (thị trấn Diêm Điền). Cả H và A đều đang là học sinh Trường Tiểu học và THCS Thụy Hà (Thái Thụy). Mẹ của hai cháu là lao động tự do, bố đi xuất khẩu lao động. Thật đau lòng khi bố mẹ hai cháu vĩnh viễn mất đi những người con thân yêu của mình. Những đứa trẻ đang ở tuổi hồn nhiên cần được bao bọc và yêu thương đã không còn nữa.

Mới đây, tại huyện Tiền Hải xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một học sinh tử vong. Đó là trường hợp cháu H.D.P, học sinh Trường THCS Nam Thịnh, bị đuối nước khi đi tắm biển cồn Vành. P là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, cái chết của P khiến người thân, họ hàng và người dân địa phương không khỏi xót xa. Đây thực sự là nỗi nhắc nhở những người có trách nhiệm, các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, bảo vệ tốt hơn nữa đến trẻ em trước những nguy hiểm rình rập từ môi trường nước.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó nguyên nhân phổ biến là do thiếu sự giám sát của người lớn, sự chủ quan của bố mẹ để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm. Tại nạn đuối nước cũng một phần do trẻ

Phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em

Hè về cũng là lúc các em thiếu nhi bước vào kỳ nghỉ nên môi trường nước luôn là lựa chọn lý tưởng để các em vui chơi, khám phá. Ở những nơi có nhiều sông, ao, hồ, việc trẻ em tụ tập đi tắm là hình ảnh hết sức phổ biến. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước là việc làm cấp thiết nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước.



Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh bố trí những giáo viên có kỹ năng, nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm dạy bơi cho trẻ em.

không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng bảo đảm an toàn và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối.

Quan tâm hơn đến việc học bơi của trẻ

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội có bước phát triển, việc đáp ứng sân chơi cho trẻ em ngày càng đa dạng và phong phú. Ở nhiều vùng quê đã xuất hiện nhiều bể bơi phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ em trong dịp hè. Chị Vũ Thị Mai, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) xâu lâu đã mong

muốn cho cậu con trai được học bơi trong dịp hè nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Khi nghe tin có một lớp dạy bơi cho trẻ em tổ chức ở trường tiểu học của xã trong hè này, chị đã nhanh chóng đăng ký cho con. Chị hy vọng, tham gia lớp học bơi sẽ giúp con được rèn luyện sức khỏe, đồng thời con sẽ được trang bị các kỹ năng bơi lội cơ bản để phòng tránh trường hợp tai nạn đuối nước. Lấy dẫn chứng trên địa bàn xã Vũ Ninh mấy năm trước có trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, chị Mai cho rằng việc trẻ em được học

bơi là vô cùng cần thiết và bố ich để phòng tránh tai nạn rủi ro có thể xảy đến với các con khi tiếp xúc với môi trường nước.

Có mặt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, chúng tôi thấy rất đồng ý phụ huynh đưa con đến đây để được tắm và học bơi. Chị Nguyễn Thị Vui, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nào cũng vậy, mỗi khi bước vào kỳ nghỉ hè là tôi lại cho con đến bể bơi này. Trên địa bàn thành phố có rất nhiều khóa học bổ ích mà phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn trong dịp hè như học chơi

cầu lông, bóng bàn, học nhạc, học vẽ nhưng tôi thấy học bơi là một trong những môn rất quan trọng để sau này trẻ có thể tự tin ra ngoài xã hội, tiếp xúc với môi trường nước mà không phải lo lắng.

Chứng kiến cháu nội 6 tuổi đùa nghịch trong làn nước xanh mát, ông Trần Đình Thịnh, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) phấn khởi: Từ hôm nghỉ hè đến nay ngày nào tôi cũng chở cháu ra bể bơi Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh để cháu được vui chơi. Có rất nhiều phụ huynh đưa con, cháu đến đây để tắm và học bơi. Tôi thấy đây là việc làm rất hữu ích để các cháu có một môi trường vui chơi lành mạnh, đồng thời các cháu biết bơi để tránh tai nạn đuối nước.

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, ngành và xã hội

Tháng hành động vì trẻ em năm nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 28/4/2023, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Chị Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về phòng,

chống đuối nước, đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi cho thiếu nhi. Mỗi bước vào đầu hè nhưng nhiều địa phương đã triển khai tốt các lớp kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ, tiêu biểu như các xã: Bình Định, Bình Thanh, Vũ Bình, Hòa Bình, Trà Giang...

Trong cái nắng gay gắt, làn da ngăm đen vì thường xuyên phơi mình dưới nắng để dạy bơi cho thiếu nhi trong xã, anh Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Đoàn xã Hòa Bình (Kiến Xương) cho biết, trên địa bàn xã hiện có 2 bể bơi cố định, mỗi ngày thu hút khoảng 60 lượt trẻ em đến học bơi vào hai buổi sáng và chiều. Anh Ngọc thấy vui mừng vì trẻ em trong xã đã có điều kiện thuận lợi để được vui chơi trong dịp hè. Học bơi lội không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các em có được kỹ năng xử lý tình huống khi cần thiết. Xã Hòa Bình có sông Kiến Giang chảy qua và nhiều ao, hồ khác, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về đuối nước nên việc trẻ em được học bơi là điều rất cần thiết.

Ông Chu Hữu Thông, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh chia sẻ: Ngày từ đầu tháng tư, chúng tôi đã chỉnh trang lại khu bể bơi để phục vụ nhu cầu vui chơi, bơi lội của thiếu nhi. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi bố trí các nhân viên cứu hộ túc trực để đề phòng khi có tai nạn xảy ra. Chúng tôi hợp đồng với các giáo viên có kỹ năng, nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm để dạy bơi cho trẻ em vào các ngày trong tuần. Hiện nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đón khoảng 200 - 300 lượt trẻ em đến tắm và học bơi mỗi ngày.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ đuối nước ở trẻ em, làm 4 cháu bị chết đuối.

Anh Bùi Quy Nhơn, giáo viên dạy bơi



Việc dạy bơi cho các cháu thiếu nhi không chỉ giúp phải kiên trì, nhất là đối với các cháu nhút nhát và các cháu càng nhút nhát càng cần nhiều thời gian hơn. Tôi thường dạy các cháu kiểu bơi ếch với các kỹ thuật cơ bản như co, bẻ, đạp, khép.

Cháu Bùi Thị Diệu Anh, xã Việt Thuận (Vũ Thư)



Năm ngoái, trong lúc vui chơi không may cháu bị ngã xuống ao, nước rất sâu và lớn. Nhưng may mắn trước đó mấy tháng cháu được trải qua một lớp học bơi lội nên cháu có thể tự bơi vào bờ an toàn.



Trẻ em xã Vũ Ninh (Kiến Xương) khởi động trước khi học bơi.

Số vụ và số người chết do tai nạn đuối nước đã giảm đi so với cùng thời điểm năm 2022, tuy nhiên khu vực sông ngòi, ao, hồ vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra tai nạn đuối nước. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai

nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, cảnh báo về các nguy cơ gây tử vong do đuối nước. Để không còn những cái chết thương tâm do đuối nước thì cha mẹ, người chăm sóc trẻ phải thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn đuối nước; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

ĐỖ HỒNG GIA